

Số: .01/TTr-TC.I

Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2018

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Thông tư quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Kính trình: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

Thực hiện Nghị định số 16/2915/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và để có cơ sở tiên tiến đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu các dịch vụ sự nghiệp công đối với các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, Bộ Công Thương dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác với các nội dung chính sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Ngày 25 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 573/QĐ-TTg về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, trong đó bao gồm 4 lĩnh vực:

1. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, gồm 02 nhóm danh mục.
2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực đào tạo, gồm 06 nhóm danh mục.
3. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác, gồm 13 nhóm danh mục.
4. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực y tế, gồm 10 nhóm danh mục.

Công văn số 19438/BTC-HCSN ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính gửi Văn phòng Chính phủ về việc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng

ngân sách nhà nước, thống nhất 287 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Công Thương thuộc 04 lĩnh vực: khoa học và công nghệ, đào tạo, sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, y tế.

Thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Để triển khai thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg và để tiến tới đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu các dịch vụ sự nghiệp công theo lộ trình quy định của Nghị định 16/2015/NĐ-CP, việc ban hành Thông tư quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác là cần thiết, làm cơ sở để các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho từng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý, phù hợp với định hướng đổi mới cơ chế tài chính, tự chủ hiện nay.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
- Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
- Quyết định 573/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
- Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;
- Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

1. Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với từng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.

- Tại khoản 1, Điều 2, Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương quy định Bộ trưởng Bộ Công Thương:

a) Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định này.

b) Phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành khung giá và giá các loại hình dịch vụ để áp dụng cho các đối tượng thụ hưởng dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước.

- Tại Điều 1, Quyết định số 573/QĐ-TTg ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc 4 lĩnh vực. Tuy nhiên dự thảo Thông tư này chỉ tập trung hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.

Lý do:

a. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ

- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật. Bộ Công Thương phối hợp, tham gia ý kiến (nếu có) để đảm bảo nguyên tắc thống nhất về nội dung, tránh chồng chéo về chức năng nhiệm vụ (Công văn số 569/CV-KHCN ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Vụ Khoa học và Công nghệ).

- Đối với 2 nhóm danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Quyết định số 573/QĐ-TTg, Vụ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm nghiên cứu, hướng dẫn áp dụng đối với các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ Công Thương trên cơ sở khung định mức do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

- Thực hiện Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 12798/QĐ-BCT ngày 23 tháng 11 năm 2015 quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Công Thương.

b. Lĩnh vực đào tạo

- Hoạt động đào tạo tại các trường thuộc Bộ Công Thương chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn của 2 Bộ: Giáo dục và Đào tạo (đào tạo đại học), Lao động Thương binh và Xã hội (giáo dục nghề nghiệp). Việc xây dựng Thông tư định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho lĩnh vực đào tạo sẽ do 2 Bộ trên thực hiện. Bộ Công Thương phối hợp, tham gia ý kiến (nếu có).

- Đối với 6 nhóm danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực đào tạo tại Quyết định số 573/QĐ-TTg, Vụ Phát triển nguồn nhân lực (hiện nay thuộc Vụ Tổ chức cán bộ) có trách nhiệm phối hợp với 2 Bộ trên để ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp tổ chức xây

dụng, ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cơ sở để áp dụng nội bộ (Công văn số 373/PTNNL ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Vụ Phát triển nguồn nhân lực).

- Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu và đề xuất việc ban hành quy định riêng của Bộ Công Thương (nếu cần) trên cơ sở thống nhất với các quy định liên quan của các Bộ chuyên ngành.

c. Lĩnh vực y tế

- Hiện nay, Bộ Công Thương chỉ có 1 đơn vị thuộc lĩnh vực y tế là Trung tâm Y tế và Môi trường công nghiệp.

- Lĩnh vực y tế hiện nay, Bộ Y tế đã ban hành khá đầy đủ các định mức kinh tế - kỹ thuật và phần lớn các bệnh viện đã thực hiện chế độ tự chủ toàn bộ chi thường xuyên nên dịch vụ y tế, định mức kinh tế - kỹ thuật đã được ban hành và áp dụng phổ biến.

- Đối với nhóm dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực y tế tại Quyết định số 573/QĐ-TTg, trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành và áp dụng phổ biến hiện nay, Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm nghiên cứu, hướng dẫn áp dụng.

- Trung tâm Y tế và Môi trường công nghiệp chủ động xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở để áp dụng nội bộ.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc xây dựng và ban hành Quyết định về định mức kinh tế - kỹ thuật

Nội dung chính của Thông tư là quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Khi các đơn vị xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cần quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung và quy trình cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong Quyết định để thống nhất triển khai, áp dụng.

Như vậy, Quyết định về định mức kinh tế - kỹ thuật sẽ bao gồm: định mức kinh tế - kỹ thuật; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công.

IV. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

Do đây là vấn đề hoàn toàn mới khi xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công cung cấp dịch vụ theo cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu nên nội dung Thông tư cần xây dựng chi tiết định mức kinh tế - kỹ thuật gồm các yếu tố chi phí cơ bản, cách thức xây dựng, quy trình thẩm định trước khi ban hành.

Dự thảo Thông tư gồm có 3 Chương 17 Điều kèm theo 2 phụ lục liệt kê, miêu tả công việc và miêu tả 1 dịch vụ sự nghiệp công khi sử dụng các yếu tố chi phí đầu vào để hoàn thành việc thực hiện 1 dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Nội dung chính như sau:

Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Chương này gồm 8 Điều quy định cụ thể về: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Mục tiêu xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; Phân loại định mức kinh tế - kỹ thuật; Nguyên tắc; Căn cứ; Phương pháp; Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật.

Chương 2: QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC

Chương này gồm 3 Điều quy định chi tiết về: Thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật; Quy trình tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; Điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật.

Chương 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chương này gồm 6 Điều quy định về: Trách nhiệm của Bộ Công Thương; Trách nhiệm của các Bộ, ngành; Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Kinh phí thực hiện; Hiệu lực thi hành.

V. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

Bộ Công Thương xây dựng dự thảo Thông tư theo đúng trình tự quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

Trên cơ sở Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương phân định trách nhiệm đối với các Vụ chức năng thực hiện hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ sự nghiệp công thuộc 4 lĩnh vực nêu trên thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Lấy ý kiến tham gia của các Vụ chức năng liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Rà soát các quy định và xây dựng hồ sơ dự thảo Thông tư.

Hồ sơ dự thảo Thông tư sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương để lấy ý kiến theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Hồ sơ dự thảo Thông tư sẽ được gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính, các Vụ chức năng, các đơn vị quản lý nhà nước và một số đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Bộ Công Thương.

Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp sẽ tiếp thu ý kiến, tổng hợp, giải trình và hoàn thiện dự thảo Thông tư trước khi gửi xin ý kiến Lãnh đạo Bộ Công Thương.

Tổng hợp, hoàn thiện và trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư để ký ban hành.

VI. KẾT QUẢ TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ

Phần này sẽ được tổng hợp, báo cáo chi tiết sau khi các đơn vị tham gia ý kiến gửi về.

VII. TIẾP THU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ

Sẽ bổ sung và giải trình chi tiết sau khi có báo cáo thẩm định đối với dự thảo Thông tư.

VIII. Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO BỘ ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ

Phần này sẽ được bổ sung sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Bộ Công Thương đối với dự thảo Thông tư.

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Kính trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành./.

VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH VÀ ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TC

Vũ Quốc Anh

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định 573/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đối mới doanh nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

2. Thông tư này áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác do Bộ Công Thương quản lý.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (sau đây gọi là định mức kinh tế - kỹ thuật) là lượng tiêu hao các yếu tố chi phí về lao động, vật tư và máy móc thiết bị để hoàn thành việc thực hiện 1 dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm 3 định mức thành phần cơ bản: định mức lao động, định mức vật tư và định mức máy móc thiết bị.

2. Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc thực hiện 1 dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

3. Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, nhiên vật liệu cần thiết để hoàn thành việc thực hiện 1 dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

4. Định mức máy móc thiết bị là thời gian sử dụng cần thiết đối với từng loại máy móc, trang thiết bị để hoàn thành việc thực hiện 1 dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Điều 3. Mục tiêu xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Làm căn cứ xác định chi phí trong hoạt động sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác nhằm nâng cao hiệu lực, tiết kiệm và hiệu quả.

2. Làm căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

3. Thúc đẩy xã hội hóa lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, tạo môi trường hoạt động bình đẳng giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Điều 4. Phân loại định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành: Là định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành áp dụng trong phạm vi toàn quốc.

Bộ Công Thương giao cho các đơn vị (các Cục, đơn vị sự nghiệp độc lập) trực thuộc thực hiện việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng, thẩm định và trình Bộ ban hành Quyết định về định mức kinh tế - kỹ thuật cho từng dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, nhóm ngành quy định tại Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là địa phương): Là định mức kinh tế - kỹ thuật do các địa phương tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành đối với các ngành, nghề theo danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp, thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Định mức kinh tế - kỹ thuật do địa phương

ban hành chỉ có hiệu lực áp dụng trong phạm vi quản lý của địa phương. Các địa phương có thể xem xét áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành và định mức kinh tế - kỹ thuật của các địa phương khác đã ban hành.

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở: Là định mức kinh tế - kỹ thuật do các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp) xây dựng, thẩm định và ban hành. Định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở chỉ ban hành đối với các ngành, nghề thuộc chức năng, nhiệm vụ hoặc có đăng ký hoạt động hoặc khi cần cụ thể hóa định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, định mức kinh tế - kỹ thuật của địa phương cho phù hợp với điều kiện và đặc thù của đơn vị sự nghiệp. Định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở chỉ áp dụng trong phạm vi đơn vị sự nghiệp đó.

Điều 5. Nguyên tắc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Đảm bảo tính đúng, tính đủ để hoàn thành việc thực hiện 1 dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định hiện hành.

2. Đáp ứng yêu cầu chung về kết cấu của các loại định mức kinh tế - kỹ thuật, đảm bảo tính trung bình tiên tiến, ổn định và thống nhất.

Điều 6. Căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Tiêu chuẩn chất lượng, thông số kỹ thuật, yêu cầu cơ bản, năng lực thực hiện, trình độ tổ chức, hạ tầng công nghệ (tùy theo loại định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Điều 4 của Thông tư này mà đơn vị tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật có thể lựa chọn một hoặc một số các căn cứ trên).

2. Quy định pháp luật hiện hành về chế độ làm việc của người lao động.

3. Điều kiện thực tế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

4. Số liệu thống kê hàng năm và các tài liệu có liên quan.

Điều 7. Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Phương pháp thống kê tổng hợp

Căn cứ số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo (số liệu thống kê phải đảm bảo độ tin cậy, pháp lý trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật) và dựa vào kinh nghiệm thực tế hoặc các thông số so sánh để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

2. Phương pháp tiêu chuẩn

Căn cứ các tiêu chuẩn, quy định đã ban hành để xác định mức tiêu hao đối với từng công việc, trên cơ sở đó tính toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

3. Phương pháp phân tích thực nghiệm

Trên cơ sở triển khai khảo sát, thực nghiệm theo từng quy trình, nội dung công việc để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức (lựa chọn những công việc không xác định được qua hai phương pháp trên hoặc xác định được nhưng chưa chính xác mà cần phải kiểm nghiệm thực tế).

Điều 8. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật

Vận dụng một hoặc đồng thời các phương pháp được quy định tại Điều 7 của Thông tư này, để xây dựng các định mức thành phần:

1. Định mức lao động

Định mức lao động = Định mức lao động trực tiếp (thực hiện) + Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ).

- Định mức lao động trực tiếp là thời gian thực hiện xong 1 dịch vụ sự nghiệp công;

- Định mức lao động gián tiếp được quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của lao động trực tiếp.

2. Định mức vật tư

- Xác định chủng loại vật tư;

- Xác định số lượng/ khối lượng theo từng loại vật tư: Căn cứ vào chủng loại thiết bị, thời gian máy chạy có tải (tiêu hao vật tư);

- Xác định tỷ lệ (%) thu hồi vật tư: Căn cứ vào đặc điểm, tính chất của vật tư để tính tỷ lệ (%) thu hồi;

- Xác định yêu cầu kỹ thuật cơ bản của vật tư: Mô tả thông số kỹ thuật của từng loại vật tư phù hợp trong thực hiện 1 dịch vụ sự nghiệp công.

3. Định mức máy móc thiết bị

- Xác định chủng loại máy móc thiết bị;

- Xác định thông số kỹ thuật cơ bản của máy móc thiết bị;

- Xác định thời gian sử dụng từng chủng loại máy móc thiết bị: Bao gồm thời gian máy chạy có tải (tiêu hao vật tư) và máy chạy không tải (không tiêu hao vật tư);

- Tổng hợp định mức máy móc thiết bị.

Các máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp tại đơn vị sự nghiệp không được tính trong định mức máy móc thiết bị.

Chương II

QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC

Điều 9. Thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Ban chủ nhiệm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này) quyết định thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho từng dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, nhóm ngành quy định tại Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (dưới đây gọi là Ban chủ nhiệm).

b) Thành phần của Ban chủ nhiệm

- Ban chủ nhiệm gồm có 7 hoặc 9 thành viên. Tùy thuộc khối lượng công việc của từng ngành, nhóm ngành cần xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật quyết định số lượng thành viên Ban chủ nhiệm;

- Ban chủ nhiệm gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên, trong đó 1 ủy viên kiêm Thư ký ban;

- Thành viên Ban chủ nhiệm là Cục trưởng, Giám đốc, Tổng biên tập, trưởng các phòng ban, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ chuyên môn về ngành, nhóm ngành xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

c) Tiêu chuẩn đối với thành viên Ban chủ nhiệm

- Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên;

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong ngành, nhóm ngành cần xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và hiện đang làm việc trong các lĩnh vực thuộc ngành, nhóm ngành đó;

d) Trách nhiệm, quyền hạn của Ban chủ nhiệm

- Chịu trách nhiệm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; Xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, quy trình cung cấp dịch vụ cho từng dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, nhóm ngành được giao và thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị; Xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công.

- Báo cáo trước Hội đồng thẩm định; hoàn thiện và bàn giao dự thảo sau khi đã được Hội đồng thẩm định đánh giá đạt yêu cầu để đề nghị ban hành;

- Thực hiện chi tiêu tài chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý, hợp pháp của các chứng từ chi tiêu theo quy định hiện hành.

2. Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Đơn vị được giao ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật (theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này) quyết định thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật (dưới đây gọi là Hội đồng thẩm định) và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định.

b) Thành phần của Hội đồng thẩm định

- Hội đồng thẩm định có 7 hoặc 9 thành viên, số lượng thành viên Hội đồng thẩm định tùy thuộc vào khối lượng công việc của từng ngành, nhóm ngành cần xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật;

- Hội đồng thẩm định gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch Hội đồng và các ủy viên, trong đó 1 ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng;

- Thành viên của Hội đồng thẩm định bao gồm 1 Thứ trưởng phụ trách là Chủ tịch hội đồng, Cục trưởng, Giám đốc, Tổng biên tập (đơn vị chủ trì xây dựng

định mức kinh tế - kỹ thuật) là Phó chủ tịch Hội đồng, đại diện Bộ Tài chính, đại diện các Vụ chức năng của Bộ Công Thương, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ chuyên môn về ngành, nhóm ngành đang được xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

c) Tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng thẩm định

- Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên;

- Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong ngành, nhóm ngành cần xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và hiện đang làm việc trong các lĩnh vực thuộc ngành, nhóm ngành đó.

Điều 10. Quy trình tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật

Bước 1: Chuẩn bị

Bộ Công Thương tổ chức tập huấn về phương pháp, quy trình xây dựng, thẩm định cho Ban chủ nhiệm và Hội đồng thẩm định.

Bước 2: Xây dựng đề cương tổng hợp và đề cương chi tiết. Ban chủ nhiệm chủ trì triển khai:

- Xây dựng đề cương tổng hợp và đề cương chi tiết;

- Tổ chức các cuộc họp, thảo luận xây dựng đề cương, xây dựng kế hoạch thực hiện.

Bước 3: Trên cơ sở các căn cứ quy định tại Điều 6 của Thông tư này, Ban chủ nhiệm triển khai việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình cung cấp dịch vụ đối với từng nội dung chi tiết của 1 dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, nhóm ngành cần xây dựng theo các nội dung quy định tại Điều 8 của Thông tư này.

Bước 4: Thực hiện lấy ý kiến cho dự thảo Quyết định về định mức kinh tế - kỹ thuật

- Tổ chức hội thảo (tối thiểu 20 người) để hoàn thiện định mức kinh tế - kỹ thuật;

- Lấy ý kiến chuyên gia độc lập (tối thiểu 15 chuyên gia) về định mức kinh tế - kỹ thuật.

Bước 5: Khảo sát để đánh giá, hoàn thiện dự thảo Quyết định về định mức kinh tế - kỹ thuật

Ban chủ nhiệm tổ chức khảo sát tại các đơn vị sự nghiệp; đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (ít nhất 10 cơ sở).

Bước 6: Chính sửa và biên tập tổng thể dự thảo Quyết định về định mức kinh tế - kỹ thuật

Trên cơ sở ý kiến chuyên gia và kết quả khảo sát, đánh giá thực tiễn, Ban chủ nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện và biên tập tổng thể dự thảo Quyết định về định mức kinh tế - kỹ thuật theo mẫu định dạng

(phụ lục 1 và phụ lục 2 kèm theo).

Bước 7: Thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật

- Đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức việc thẩm định dự thảo Quyết định về định mức kinh tế - kỹ thuật

- Lập kế hoạch thẩm định và gửi tài liệu đến các thành viên Hội đồng thẩm định.

- Các thành viên Hội đồng thẩm định nghiên cứu dự thảo Quyết định về định mức kinh tế - kỹ thuật và các tài liệu liên quan để chuẩn bị ý kiến nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) đối với dự thảo Quyết định và báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

- Thông báo tới Ban chủ nhiệm về thời gian, địa điểm và nội dung cuộc họp thẩm định dự thảo Quyết định về định mức kinh tế - kỹ thuật của Hội đồng.

Bước 8: Nội dung cuộc họp thẩm định

- Ban chủ nhiệm báo cáo dự thảo Quyết định về định mức kinh tế - kỹ thuật;

- Ban chủ nhiệm giải đáp các câu hỏi của Hội đồng thẩm định;

- Các thành viên Hội đồng thẩm định thảo luận, đánh giá công khai về dự thảo Quyết định về định mức kinh tế - kỹ thuật;

- Các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá chất lượng của dự thảo Quyết định về định mức kinh tế - kỹ thuật bằng phương pháp bỏ phiếu kín theo các mức sau:

Mức 1: Đạt yêu cầu đề nghị ban hành;

Mức 2: Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa trước khi đề nghị ban hành;

Mức 3: Không đạt yêu cầu phải xây dựng lại.

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổng hợp các ý kiến đánh giá của các thành viên Hội đồng và kết luận về chất lượng của dự thảo Quyết định trên cơ sở đồng thuận của tất cả các thành viên Hội đồng thẩm định tham gia cuộc họp (theo một trong ba mức quy định trên). Nếu dự thảo Quyết định về định mức kinh tế - kỹ thuật phải chỉnh sửa thì Chủ tịch Hội đồng sẽ yêu cầu chi tiết việc chỉnh sửa. Trường hợp dự thảo Quyết định không đạt yêu cầu phải xây dựng lại thì Chủ tịch Hội đồng sẽ quyết định phương án tổ chức thẩm định lại để Ban chủ nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ theo kết luận của Chủ tịch hội đồng thẩm định;

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng về kết quả thẩm định việc ban hành Quyết định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Bước 9: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật.

Căn cứ biên bản thẩm định, kết luận thẩm định và báo cáo chỉnh sửa (nếu có), Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; người đứng đầu đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập độc lập ký ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật theo thẩm quyền.

Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng, thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với từng dịch vụ sự nghiệp công.

Điều 11. Điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Việc điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật được thực hiện trong trường hợp định mức kinh tế - kỹ thuật đã ban hành không còn phù hợp với điều kiện mới về tổ chức thực hiện và tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

2. Khi có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, thì đơn vị có thẩm quyền xây dựng kế hoạch và triển khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định của Thông tư này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Công Thương

1. Tổ chức xây dựng, thẩm định, ban hành và hướng dẫn triển khai, áp dụng đối với các định mức kinh tế - kỹ thuật ngành.

2. Định kỳ rà soát, đánh giá kịp thời điều chỉnh, bổ sung đối với định mức kinh tế - kỹ thuật ngành đã ban hành cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội hàng năm, giai đoạn.

3. Xây dựng kế hoạch theo lộ trình và bố trí nguồn lực để triển khai xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; tổng hợp chung tình hình thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương trên toàn quốc.

4. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Điều 13. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

1. Hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Theo dõi, tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm về tình hình thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật tại các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc thẩm quyền quản lý gửi Bộ Công Thương.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Tổ chức xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo thẩm quyền quy định tại Điều 4 của Thông tư này.

3. Theo dõi, tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm về tình hình thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật tại các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc thẩm quyền quản lý gửi Bộ Công Thương.

Điều 15. Trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

1. Quản lý, áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật cho từng dịch vụ sự nghiệp công và thực hiện chế độ báo cáo đối với cơ quan quản lý trực tiếp và cơ quan quản lý nhà nước về sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tại địa phương trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

2. Tổ chức xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở theo thẩm quyền quy định tại Điều 4 của Thông tư này.

Điều 16. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành được ngân sách trung ương đảm bảo trong dự toán kinh phí hàng năm giao cho Bộ Công Thương.

2. Kinh phí xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được bảo đảm trong dự toán chi hàng năm của cơ quan, đơn vị được giao xây dựng.

3. Kinh phí xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở được đảm bảo trong nguồn kinh phí của đơn vị sự nghiệp.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2018

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Công Thương để hướng dẫn hoặc phối hợp giải quyết./.

BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở LĐTĐXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TC (01.1).

Trần Tuấn Anh

PHỤ LỤC 1.

MẪU ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THEO TỪNG CÔNG VIỆC

Bảng.....: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
THEO TỪNG CÔNG VIỆC

Tên dịch vụ:

Tên công việc:

Mã số:

Trình độ đào tạo:

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp		
1	<i>Định mức giờ công của lao động có chuyên môn</i>		
	Trình độ....	
	
2	<i>Định mức giờ công của lao động phổ thông</i>		
	Bậc....	
	
II	Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ)	
	Trình độ....		
		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Thiết bị 1		
2	Thiết bị 2		
		

Ghi chú: (3) thông số cơ bản (đặc trưng) của thiết bị; (4) thời gian sử dụng thiết bị để hoàn thành việc thực hiện 1 dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Định mức vật tư		
				Sử dụng	Tỷ lệ (%) thu hồi	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Vật tư 1					
2	Vật tư 2					
					

Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao (mất đi) sau khi sử dụng.

PHỤ LỤC 2.
MẪU ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO MỘT DỊCH VỤ
BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CHO DỊCH VỤ

Tên dịch vụ:

Mã dịch vụ:

Tiêu chí của dịch vụ:

Tiêu chuẩn của dịch vụ:

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp		
1	<i>Định mức giờ công của lao động có chuyên môn</i>		
	Trình độ....	
	
2	<i>Định mức giờ công của lao động phổ thông</i>		
	Bậc...	
	
II	Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ)	
	Trình độ....		
	...		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Thiết bị 1		
2	Thiết bị 2		
	...		

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Định mức vật tư		
				Sử dụng	Tỷ lệ (%) thu hồi	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Vật tư 1					
2	Vật tư 2					
	...					